

อสังหาฯเร่งระบายสต็อกรับศักราชใหม่ 'แสนสิริ'นำร่องอัดแคมเปญผ่อนให้24เดือน

ผู้จัดการรายวัน360 – ต้อนรับศักราชใหม่่อสังหาฯ นำร่องแคมเปญระบายสต็อก แสนสิริฯ นำทีมชน 59 โครงการ ทั่วประเทศ จัดโปรแรง “แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน” วันนี้-31 มี.ค. หลังสร้างปรากฏการณ์ talk of the town ครั้งใหญ่ ดันยอดโอนรวมทะลุเป้า 45,000 ล้านบาท โตสวนกระแสตลาดปี 63 นี้ “มั่นคงฯ” จัดโปร “ALL FREE” ฟรี! ทุกค่าใช้จ่าย เมื่อจองบ้าน-ทาวนไฮม์พร้อมโอน ด้านอัดโปรฯ “Pay less Get HIGH” โครงการ “วินแอดม แกรนด์ ในหาน บีช ภูเก็ต” เริ่มต้น 6.99 ล้านบาท พร้อมการันตีผลตอบแทน 35% การันตีซื้อคืน 110% พร้อมฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอน จับลูกค้านักลงทุน นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI กล่าวว่า ได้นำแคมเปญ “แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน” กลับมาจัดอีกครั้ง หลังประสบความสำเร็จสร้างยอดขายจากแคมเปญดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างยอดโอนได้ถึง 45,000 ล้านบาท และปิดการขายโครงการถึง 35 โครงการ โดยเป็นยอดโอนคอนโดฯ 25,500 ล้านบาท โต 50% และยอดโอนแนวราบ 19,500 ล้านบาท โตขึ้น 39% จากปีก่อน 62

“จากกลยุทธ์ความแข็งแกร่ง ความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และความเข้าใจใน Customer Insight บริษัทจึงนำแคมเปญ “แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน” กลับมาอีกครั้งตามกระแสคำเรียกร้อง เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีบ้านง่ายไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนที่อยู่อาศัย สบายใจได้นานตลอดระยะเวลา 2 ปี และสามารถนำเงินไปใช้จ่ายอื่นได้ เพราะแสนสิริผ่อนให้ ทั้งต้น ทั้งดอกนานสูงสุด 24 เดือน ครอบคลุมถึง 59 โครงการพร้อมอยู่ทั่วประเทศ โดยแคมเปญดังกล่าวเริ่ม

ตั้งแต่วันที่-31 มี.ค.”

ด้าน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK ได้จัดแคมเปญฉลองปีฉลูสู้โควิดด้วย กับโปรโมชัน “ALL FREE” ฟรี! ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน เมื่อจองบ้าน และทาวนไฮม์พร้อมโอน ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.99-8 ล้านบาท เช่น ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอน ฟรี!ค่าบริการสาธารณูปโภคสูงสุด 3 ปีแรก ฟรี!ค่าติดตั้งมิเตอร์นำ-ไฟ ฟรี! ค่าจดจำนอง ฟรี!ประกันสุขภาพจากวิริยะประกันภัย 1 ปี โดยแคมเปญดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่-31 มี.ค.นี้

นายอรรถนพ พันธุ์กาเหิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชัชชา กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อช่วงต้นปี 64 บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชัน “Pay less Get HIGH” สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนโครงการ “วินแอดม แกรนด์ ในหาน บีช ภูเก็ต” ตั้งแต่วันที่-31 มี.ค. 64 โดยผู้ซื้อจะได้ราคาพิเศษเริ่มต้น 6.99 ล้านบาท พร้อมทั้งการันตีผลตอบแทน 35% และการันตีซื้อคืน 110% พร้อมรับสิทธิ์พักฟรี 30 คืนต่อปี ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน และสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนวันนี้ รับสิทธิภูเก็ตสุดหรู 3 วัน 2 คืน เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

สำหรับโครงการ “วินแอดม แกรนด์ ในหาน บีช ภูเก็ต” เป็นอสังหาฯ เพื่อการลงทุนในรูปแบบ Investment Property ตั้งอยู่บนชายหาดในหาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ สร้างเป็นอาคารสูง 4 ชั้น แบ่งเป็นห้อง 2 แบบ ขนาดตั้งแต่ 40-65 ตรม. จำนวน 353 ยูนิต มีทั้งหมด 12 อาคาร โดยแบ่ง 4 อาคารบริหารในรูปแบบโรงแรมเต็มรูปแบบ และอีก 8 อาคารแบ่งขายเพื่อการลงทุนและบริหารการเข้าพักโดยวินแอดม ราคาเริ่มต้น 6.99 ล้านบาท มูลค่า 3,100 ล้านบาท โดยงานก่อสร้างขณะนี้มีความคืบหน้าแล้วกว่า 90%.